



คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี  
๒๗๐ ถ.พระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  
โทร. ๐๒-๒๐๑-๐๒๘๓

ที่ อว ๗๘.๐๖/๘๓๒๕  
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง ขออนุมัติให้ผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายออนไลน์ เรื่อง “การรับมือกับผู้ป่วยเวียนศีรษะที่พบบ่อยอย่าง  
ชาญฉลาด” Enhancing clinical skills in patients with dizziness โดยไม่ถือเป็นวันลา  
เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าองค์กร/บุคลากรด้านการแพทย์

ด้วย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี กำหนดจัดการบรรยาย  
ออนไลน์ เรื่อง “การรับมือกับผู้ป่วยเวียนศีรษะที่พบบ่อยอย่างชาญฉลาด” Enhancing clinical skills in  
patients with dizziness ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจรัส ภาควิชาโสต ศอ  
นาสิกวิทยา ชั้น ๒ อาคาร ๑ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
เพิ่มพูนความรู้การตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นในแก่บุคลากรทาง  
การแพทย์ที่สนใจ ได้แก่ แพทย์ นักแก้ไขการได้ยิน บุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป รวมถึงแพทย์ประจำบ้าน และ  
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้สามารถแปลผลตรวจวินิจฉัยระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นในอย่างเหมาะสม

ในการนี้ ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี ขอเชิญบุคลากรด้านการแพทย์ในสังกัดของท่าน  
เข้าร่วมการบรรยายออนไลน์ และขออนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมอบรมจากส่วนราชการหรือเข้าร่วมการบรรยายออนไลน์  
โดยไม่ถือเป็นวันลา โดยมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามอัตราที่กำหนดดังต่อไปนี้

ประเภทผู้เข้าประชุม	อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ชาวไทย	๑,๐๐๐
แพทย์ประจำบ้าน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวไทย	๕๐๐

โดยอัตราดังกล่าวรวมค่าเอกสารประกอบการประชุม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบราชการจากต้น  
สังกัด ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว อ่างถึงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนได้ที่  
[www.imcpcthailand.com/dizziness](http://www.imcpcthailand.com/dizziness) หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๐๑-๐๒๘๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์เพื่อทราบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี

**มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม**